

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ

ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผู้มาประชุม

1. ดร.เกษม บำรุงเวช	อธิการบดี	ประธาน
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ พูลพานิชย์กิจ	ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาการจัดการ)	กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น	ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะมนุษยศาสตร์ฯ)	กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นนรภัส ถกลภักดี	ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ)	กรรมการ
5. ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ	ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์)	กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนนัง	ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงรัตน์ โพธิ์เงิน	ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
8. ดร.ภควดี สุขอนันต์	ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
9. ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง	ผู้แทนคณะครุศาสตร์	กรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่อาระ	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ดร.นริศนันท์ เดชสุระ	ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. นางสาวบวรศรี มณีพงษ์	อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ดร.รุจิภาส ภูธนัญญนฤภัทร	อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. นายกุลธีร์ บรรจุแก้ว	อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. นายรวมศักดิ์ เจียมศักดิ์	อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์
7. ดร.ธานี ชูกำเนิด	อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

เปิดประชุมเวลา 09.00. น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1 ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภาวิชาการทุกท่านร่วมถ่ายภาพเพื่อใช้ประกอบ การจัดทำรายงานประจำปี 2561

สาระสำคัญโดยย่อ

ผศ.ดร.อดิศร ภูสาระ เลขานุการสภาวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. กองนโยบายและแผนขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภาวิชาการทุกท่านร่วมถ่ายภาพเพื่อใช้ประกอบจัดทำรายงานประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมอยุธยา-ญี่ปุ่น

ข้อเสนอ/ญัตติ

จึงขอเสนอให้คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อรับทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2 รายงานจำนวนนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ Portfolio ครั้งที่ 2) จำนวน 357 ราย

สาระสำคัญโดยย่อ

ผศ.ดร.อดิศร ภูสาระ เลขานุการสภาวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 มีนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ Portfolio ครั้งที่ 2) มารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็น
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 357 ราย

ข้อเสนอ/ญัตติ

จึงขอเสนอให้คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อรับทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.3 การประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริง ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สาระสำคัญโดยย่อ

ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ได้เดินทางมาประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตปริญญาตรีทางการศึกษาของ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การประเมินครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้รับคำชื่นชมจาก
สำนักงานคุรุสภาเป็นอย่างมาก ต้องขอขอบคุณ ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ ที่วางระบบ
การทำงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการในระดับคณะ

ข้อเสนอ/ญัตติ

จึงขอเสนอให้คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

[2-4]

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2561

สาระสำคัญโดยย่อ

ผศ.ดร.อดิสร ภู่อสาร เลขานุการสภาวิชาการ นำเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่ได้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม รวมทั้งนำเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้

1. จัดบันทึกข้อความสาระสำคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่างการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
2. เรียบเรียง สรุปและจัดทำรายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วนำเสนอให้เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
3. ปรับปรุงและนำเข้าระเบียบวาระการประชุมเพื่อขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมีสาระสำคัญแบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามที่เสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561

ข้อเสนอ/ญัตติ

ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2561

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2561 โดยให้แก้ไขดังนี้

1. หน้า [2-6] ระเบียบวาระที่ 1.6 แนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จากข้อเสนอแนะคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการสภาวิชาการ มีรายละเอียดดังนี้

ข้อ	ประเด็น	แนวปฏิบัติ
-----	---------	------------

1	การตีพิมพ์ เผยแพร่งานวิจัยของนักศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 - สนับสนุน ส่งเสริมการตีพิมพ์ เผยแพร่งานวิจัย ในวารสารที่อยู่ในฐาน 1 และฐาน 2 และระดับนานาชาติ - สนับสนุนทุนการไปนำเสนองานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ - หัวข้อวิทยานิพนธ์ควรมีความลุ่มลึกในการศึกษา ที่แตกต่างกันตามระดับการศึกษา เช่น ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
---	---------------------------------------	---

ข้อ	ประเด็น	แนวปฏิบัติ
2	การพัฒนาหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - กรณีหลักสูตรเดิม ควรมีการเตรียมดำเนินการพัฒนาหลักสูตร เป็นระยะก่อนถึงระยะเวลา ครบกำหนด 5 ปี ในการพัฒนา/ปรับปรุง - กรณีหลักสูตรใหม่ ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการของประเทศ ชุมชนท้องถิ่น และศักยภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ - บัณฑิตศึกษา ควรมีการวิเคราะห์อัตรากำลังคน ศักยภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกหลักสูตร เพื่อเสนอแผนการบริหารอัตรากำลังคน ให้พร้อมและมีคุณภาพ มีอาจารย์ประจำหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับของ สกอ.

3	บทคัดย่อ	<p>(1) รูปแบบในการเขียนบทคัดย่อจะมี 4 ส่วน ใหญ่ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่วนรายละเอียดข้อมูลของนักศึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม - ส่วนนำของบทคัดย่อ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการวิจัย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล - ส่วนสรุป คือ สรุปผลการวิจัย โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยทุกข้อ และข้อค้นพบจากงานวิจัย - ส่วนท้าย เป็นข้อมูล คณะวิชา สาขาวิชา ปีการศึกษาที่สำเร็จ การศึกษา ลายมือชื่อของนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม <p>(2) แนวทางการเขียนบทคัดย่อ แต่ละหัวข้อมีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัตถุประสงค์ของการวิจัย ควรเขียนเป็นข้อให้ชัดเจน - กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ควรระบุว่าจะใช้ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง และจำนวนควรระบุกลุ่มตัวอย่างชัดเจน หน่วยวิเคราะห์ จำนวนคน และระบุวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างชัดเจน - เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ควรระบุให้ครบถ้วน ว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีชนิดใดบ้าง มีการหาคุณภาพเครื่องมือ และได้ผลคุณภาพเครื่องมืออย่างไร (ค่าความเชื่อมั่น) - สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ควรระบุให้ครบถ้วน และเขียนเป็นภาษาไทย - ผลการวิจัย ควรเขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยทุกข้อ และผลการวิจัยควรแสดงรายละเอียดที่เป็นส่วนสำคัญของผลการวิจัยนั้นๆ นอกจากนี้ควรระบุข้อค้นพบที่น่าสนใจจากผลการวิจัยนั้นๆ ด้วย
---	----------	--

ข้อ	ประเด็น	แนวปฏิบัติ
3		<p>(3) การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ Abstract</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบทคัดย่อภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (อาจารย์ไทย) และอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (อาจารย์ต่างชาติ) เมื่อพิจารณาแล้วให้กรรมการพิจารณาบทคัดย่อภาษาอังกฤษลงนามรับรองการตรวจบทคัดย่อ - คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มีการพิจารณาหาบทคัดย่อภาษาไทยเพื่อปรับปรุงให้มีความชัดเจน และเมื่อมีการประชุมสภาวิชาการให้นำบทคัดย่อภาษาไทยและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ Abstract ให้กรรมการสภาวิชาการพิจารณา
4	การพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ควรมีการสำรวจคุณสมบัติของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ว่าสามารถเป็นศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตรใดในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรต่างๆได้บ้าง - ควรสร้างเสริม สนับสนุน การทำผลงานวิชาการ ตามเกณฑ์อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ โดยการให้ทุนวิจัยและสนับสนุนด้านทุน เวลา ในการทำผลงานวิชาการ บทความวิจัย บทความวิชาการ - ควรสนับสนุนการไปนำเสนองานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน
5	การอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควรให้ความสำคัญกับการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยการสำรวจผลงานวิจัยต่างๆของนักศึกษาที่ดำเนินงานมาแล้ว ย้อนหลัง 5 ปี เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการอนุมัติหัวข้อเพื่อพิจารณางานวิจัยให้มีคุณภาพ - เมื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว ให้ส่งรายชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ดังกล่าวให้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณา เพื่อการอนุมัติหัวข้อต่อไป
6	การแต่งตั้งอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ โดยพิจารณาคุณสมบัติ ผลงานอาจารย์ ประสบการณ์ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา - คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา แต่งตั้งอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์แล้ว ให้ส่งข้อมูลมาที่ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เพื่อพิจารณาและแต่งตั้งต่อไป

ข้อ	ประเด็น	แนวปฏิบัติ
7	การพิจารณาและแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พิเศษ	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษ โดยพิจารณาตามข้อบังคับของ สกอ. - เมื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาแล้ว ให้ส่งข้อมูลพร้อมแนบประวัติกรรมการสอบทุกคนเพื่อให้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณา - นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป
8	การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา	- นักศึกษาต้องมีแบบตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยลงในวารสาร หรือ การนำเสนองานวิจัยโดยมีการตีพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม Proceeding

และในระเบียบวาระที่ 1.7 สารโดยย่อ ให้เพิ่มเติม มาตรา 7 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังนี้ “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง ปัญญาของแผ่นดิน พื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู”

2. หน้า [2-7] บรรทัดที่ 12 นักศึกษาอยากจน แก่เป็น นักศึกษาอยากจน

3. หน้า [2-20] ข้อ 2 ให้สำรวจความต้องการรับเข้าบรรจุในตำแหน่ง แก่เป็น ให้สำรวจความต้องการในการสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย คำว่า ศึกษาธิการจังหวัด แก่เป็น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แก่เป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2

4. หน้า [2-23] ระเบียบวาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) แก่เป็น ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 4/2561

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดำเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ

สาระสำคัญโดยย่อ

ผศ.ดร.อดิศร ภู่อสาร เลขานุการสภาวิชาการ นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 4/2561 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องดำเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว

[2-8]

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติกำหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนำเสนอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าหรือข้อมูลการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย

2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระที่ 2

3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องดำเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-3]

ข้อเสนอ/ญัตติ

ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561

รายงานข้อมูลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระเบียบวาระ	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติตามมติ
5	นำเสนอเพื่อพิจารณา		
5.1	การพิจารณาเสนอการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครูประจำภาคเรียนที่ 2/2560 (เพิ่มเติม) จำนวน 1 ราย	เห็นชอบ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเสนอและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป	เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจะนำเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561 ในวันที่ 4 เมษายน 2561

5.2	ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08)	เห็นชอบตามที่คณะวิทยาการจัดการ และสำนักงานคณะกรรมการ บัณฑิตศึกษา เสนอเรื่อง การ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ .08) โดยให้แก้ไขตาม ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา วิชาการ และนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยต่อไป	เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ บัณฑิตศึกษา และคณบดีคณะวิทยาการ จัดการเรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงาน คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจะนำเรื่องนี้ เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561 ในวันที่ 4 เมษายน 2561
-----	--	---	---

ระเบียบวาระ	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติตามมติ
5	นำเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)		
5.3	ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)	ให้นำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) กลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้นำเสนอสภาวิชาการครั้งต่อไป โดยให้นำเสนอเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม	เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดี คณะครุศาสตร์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชานาฏศิลป์ และผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไข
5.4	ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เพื่อรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 จาก 35 คน เป็น 55 คน	เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เพื่อรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 จาก 35 คน เป็น 55 คน และให้นำเสนอ สภามหาวิทยาลัยต่อไป	เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะนำเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561 ในวันที่ 4 เมษายน 2561
5.5	ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และสังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08)	เห็นชอบตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) จาก ดร.จิตชัย สนั่นเสียง เป็น ผศ.ดร.ศศิภา ทิพย์ประภา และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป	เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคมเรียบร้อยแล้ว โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะนำเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561 ในวันที่ 4 เมษายน 2561
5.6	ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)	เห็นชอบตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) จาก Mr. Yoshinori Mizuno และ Mr. Nobuo Watanabe เป็น Mr. Taro Saito และว่าที่ร้อยตรีสุพรชัย ปิยะรัตน์วนกุล และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป	เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะนำเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561 ในวันที่ 4 เมษายน 2561

--	--	--	--

มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561

**ระเบียบวาระที่ 3.2 ข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ปีการศึกษา 2559-2560 และตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558**

สาระสำคัญโดยย่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่อสาร เลขานุการสภาวิชาการ นำเสนอข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ปีการศึกษา 2559-2560 และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มีรายละเอียดดังนี้

1. การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยส่งหลักสูตรไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 20 หลักสูตร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบหลักสูตรทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

ที่	สาขาวิชา	คณะกรรมการ ประจำคณะ/ ที่เกี่ยวข้อง (เห็นชอบ)	สภา วิชาการ (เห็นชอบ)	สภา มหาวิทยาลัย (เห็นชอบ)	สกอ. (รับทราบ)
1	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)	28 ส.ค. 2558	7 ต.ค. 2558	21 ต.ค. 2558	25 พ.ย.59
2	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)	17 มิ.ย. 2558	4 พ.ย. 2558	18 พ.ย. 2558	5 ส.ค.59
3	หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)	23 ธ.ค. 2558	3 ก.พ. 2559	17 ก.พ. 2559	15 ส.ค.59
4	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)	13 ม.ค. 2559	3 ก.พ. 2559	17 ก.พ. 2559	7 เม.ย.60
5	หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)	25 ม.ค. 2559	3 ก.พ. 2559	17 ก.พ. 2559	27 ก.ค.59
6	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)	16 ก.พ. 2559	2 มี.ค. 2559	16 มี.ค. 2559	29 มิ.ย.59
7	หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)	16 ก.พ. 2559	2 มี.ค. 2559	16 มี.ค. 2559	1 ธ.ค.59
8	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย	16 ก.พ. 2559	2 มี.ค. 2559	16 มี.ค. 2559	3 พ.ค. 60

	และความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)		2559		
9	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)	16 ก.พ. 2559	2 มี.ค. 2559	16 มี.ค. 2559	29 มี.ย.59

ที่	สาขาวิชา	คณะกรรมการ ประจำคณะ/ ที่เกี่ยวข้อง (เห็นชอบ)	สภา วิชาการ (เห็นชอบ)	สภา มหาวิทยาลัย (เห็นชอบ)	สกอ. (รับทราบ)
10	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)	16 ก.พ. 2559	30 มี.ค. 2559	20 เม.ย. 2559	12 ต.ค.59
11	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)	10 มี.ค. 2559	30 มี.ค. 2559	20 เม.ย. 2559	12 ต.ค.59
12	หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)	2 มี.ค. 2559	30 มี.ค. 2559	20 เม.ย. 2559	27 ก.ค.59
13	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)	2 มี.ค. 2559	30 มี.ค. 2559	20 เม.ย. 2559	29 มิ.ย.59
14	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)	2 มี.ค. 2559	30 มี.ค. 2559	20 เม.ย. 2559	17 พ.ค.60
15	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)	2 มี.ค. 2559	30 มี.ค. 2559	20 เม.ย. 2559	27 ก.ค.59
16	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)	2 มี.ค. 2559	30 มี.ค. 2559	20 เม.ย. 2559	5 ส.ค.59
17	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)	2 มี.ค. 2559	7 เม.ย. 2559	20 เม.ย. 2559	5 ส.ค.59
18	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)	2 มี.ค. 2559	7 เม.ย. 2559	20 เม.ย. 2559	1 ธ.ค.59
19	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)	10 มี.ค. 2559	7 เม.ย. 2559	20 เม.ย. 2559	29 มิ.ย.59
20	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)	15 พ.ย. 2559	7 ธ.ค. 2559	18 ม.ค. 2560	7 เม.ย.60

2. การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ปีการศึกษา 2560 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยส่งหลักสูตรไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 12 หลักสูตร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ การให้ความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 7 หลักสูตร ส่วนอีก 5 หลักสูตร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยังไม่รับทราบหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้

ที่	รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง	สภาวิชาการเห็นชอบ		สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ		วันที่ส่งเอกสารให้ สกอ.	วันที่ สกอ. รับทราบ	การดำเนินการ
		ครั้งที่	วันเดือนปี	ครั้งที่	วันเดือนปี			
1	น.บ. สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)	1/2560	11 ม.ค. 60	2/2560	15 ก.พ. 60	17 มี.ค. 60	20 ก.ย. 60	
2	ร.บ. สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)	1/2560	11 ม.ค. 60	2/2560	15 ก.พ. 60	17 มี.ค. 60	-	สกอ.ส่งคืนหลักสูตร ในวันที่ 8 มิ.ย. 60 โดยมหาวิทยาลัยได้ ปรับปรุงแก้ไขและ ส่งไป สกอ. อีกครั้ง เมื่อวันที่ 31 ก.ค.60 ขณะนี้ สกอ. ยังไม่รับทราบ หลักสูตร
3	ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)	1/2560	11 ม.ค. 60	2/2560	15 ก.พ. 60	17 มี.ค. 60	8 พ.ย. 60	
4	ศศ.บ. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)	1/2560	11 ม.ค. 60	2/2560	15 ก.พ. 60	17 มี.ค. 60	8 ก.ย.60	
5	ร.บ. สาขาวิชาการปกครอง ท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)	1/2560	11 ม.ค. 60	2/2560	15 ก.พ. 60	17 มี.ค. 60	-	สกอ.ส่งคืนหลักสูตร ในวันที่ 8 มิ.ย. 60 โดยมหาวิทยาลัยได้ ปรับปรุงแก้ไขและ ส่งไป สกอ. อีกครั้ง เมื่อวันที่ 31 ก.ค.60 ขณะนี้ สกอ. ยังไม่รับทราบ หลักสูตร
6	ศป.บ. สาขาวิชาดนตรีไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)	3/2560	1 มี.ค. 60	4/2560	19 เม.ย. 60	19 พ.ค. 60	8 พ.ย. 60	

7	ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)	2/2560 3/2560	1 ก.พ. 60 1 มี.ค. 60	4/2560	19 เม.ย. 60	19 พ.ค. 60	16 พ.ย. 60	
8	ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2561)	4/2560 5/2560	18 เม.ย. 60 7 มิ.ย.60	8/2560	12 ก.ค. 60	11 ส.ค.60	16 พ.ย. 60	
9	วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)	4/2560 5/2560	18 เม.ย. 60 7 มิ.ย.60	8/2560	12 ก.ค. 60	11 ส.ค.60	13 พ.ย. 60	

ที่	รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง	สภาวิชาการเห็นชอบ		สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ		วันที่ส่งเอกสารให้สกอ.	วันที่ สกอ.รับทราบ	การดำเนินการ
		ครั้งที่	วันเดือนปี	ครั้งที่	วันเดือนปี			
10	ร.บ. สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)	6/2560	2 ก.ค.60	8/2560	12 ก.ค. 60	31 ก.ค.60		
11	ร.บ. สาขาวิชาการปกครอง ท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)	6/2560	2 ก.ค.60	8/2560	12 ก.ค. 60	31 ก.ค.60		
12	ศ.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)	10/2560	22 พ.ย. 2560	13/2560	13 ธ.ค. 60			
13	บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ โรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)	2/2561	17 ม.ค. 61	2/2561	14 มี.ค. 61			
14	วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)	2/2561	17 ม.ค. 61	2/2561	14 มี.ค. 61			

มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) ปีการศึกษา 2559-2560 และตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

ระเบียบวาระที่ 3.3 ข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด หลักสูตรระดับปริญญาตรี (สมอ.08) ประจำปี พ.ศ. 2560

สาระสำคัญโดยย่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่อาระ เลขานุการสภาวิชาการ นำเสนอ ข้อมูลการปรับเปลี่ยน
อาจารย์ประจำหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (สมอ.08) ประจำปี พ.ศ. 2560
มีรายละเอียดดังนี้

ที่	รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง	สภาวิชาการเห็นชอบ		สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ		วันที่ส่งเอกสารให้สกอ.	วันที่ สกอ.รับทราบ
		ครั้งที่	วันเดือนปี	ครั้งที่	วันเดือนปี		
1	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558)	4/2560	18 เม.ย. 2560	8/2560	12 ก.ค. 2560	11 ส.ค. 2560	
2	หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2558)	5/2560	7 มี.ย. 2560	9/2560	9 ส.ค. 2560	7 ก.ย. 2560	7 ธ.ค.2560

3	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา วิชาสหวิทยาการอิสลาม (ฉบับปี พ.ศ. 2556)	6/2560	5 ก.ค. 2560	9/2560	9 ส.ค. 2560	7 ก.ย. 2560	28 ธ.ค.2560
---	--	--------	----------------	--------	----------------	----------------	-------------

ที่	รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง	สภาวิชาการเห็นชอบ		สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ		วันที่ส่งเอกสารให้สกอ.	วันที่ สกอ.รับทราบ
		ครั้งที่	วันเดือนปี	ครั้งที่	วันเดือนปี		
4	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2558)	6/2560	5 ก.ค. 2560	9/2560	9 ส.ค. 2560	7 ก.ย. 2560	10 ม.ค.2561
5	หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล (ฉบับปี พ.ศ. 2557)	5/2560	7 มิ.ย. 2560	10/2560	27 ก.ย. 2560	25 ต.ค. 2560	28 ธ.ค.2560
6	หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ฉบับปี พ.ศ. 2555)	5/2560	7 มิ.ย. 2560	10/2560	27 ก.ย. 2560	25 ต.ค. 2560	8 ก.พ.61
7	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559)	5/2560	7 มิ.ย. 2560	11/2560	11 ต.ค. 2560	13 พ.ย. 2560	
8	หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2558)	8/2560	4 ต.ค. 2560	12/2560	8 พ.ย. 2560	8 ธ.ค. 2560	8 ก.พ.61
9	หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2557)	8/2560	4 ต.ค. 2560	12/2560	8 พ.ย. 2560	8 ธ.ค. 2560	8 ก.พ.61
10	หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2557)	8/2560	4 ต.ค. 2560	12/2560	8 พ.ย. 2560	8 ธ.ค. 2560	8 ก.พ.61
11	หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2558)	8/2560	4 ต.ค. 2560	11/2560	11 ต.ค. 2560	13 พ.ย. 2560	8 ก.พ.61
12	หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ฉบับปี พ.ศ. 2557)	8/2560	4 ต.ค. 2560	12/2560	8 พ.ย. 2560	8 ธ.ค. 2560	8 ก.พ.61
13	หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559)	8/2560	4 ต.ค. 2560	12/2560	8 พ.ย. 2560	8 ธ.ค. 2560	8 ก.พ.61
14	หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559)	5/2560	7 มิ.ย. 2560	12/2560	8 พ.ย. 2560	8 ธ.ค. 2560	2 ก.พ.2561

15	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. 2556)	8/2560	4 ต.ค. 2560	12/2560	8 พ.ย. 2560	8 ธ.ค. 2560	
----	--	--------	----------------	---------	----------------	----------------	--

ที่	รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง	สภาวิชาการเห็นชอบ		สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ		วันที่ส่งเอกสารให้สกอ.	วันที่ สกอ.รับทราบ
		ครั้งที่	วันเดือนปี	ครั้งที่	วันเดือนปี		
16	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ฉบับปี พ.ศ. 2559)	10/2560	22 พ.ย. 2560	13/2560	13 ธ.ค. 2560	12 ม.ค. 2561	
17	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558)	10/2560	22 พ.ย. 2560	13/2560	13 ธ.ค. 2560	12 ม.ค. 2561	

ข้อเสนอ/ญัตติ

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไข รายละเอียดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (สมอ.08) ประจำปี พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด หลักสูตร ระดับปริญญาตรี (สมอ.08) ประจำปี พ.ศ. 2559 ข้อเสนอ มีระยะเวลาในการตรวจสอบเท่าไร มอบหมายกองบริการการศึกษาประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นระยะ ๆ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1 การรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08)

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08) เพื่อให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/2159 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณา รับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0506 (1)/552 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อเสนอ/ญัตติ

จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08)

มติที่ประชุม รับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08)

**ระเบียบวาระที่ 4.2 การรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08)**

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) เพื่อให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/2159 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0506 (1)/553 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อเสนอ/ญัตติ

จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08)

มติที่ประชุม รับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08)

**ระเบียบวาระที่ 4.3 การรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)**

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เสนอหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) เพื่อให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/2159 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0506 (1)/554 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อเสนอ/ญัตติ

จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)

มติที่ประชุม รับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)

**ระเบียบวาระที่ 4.4 การรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)**

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) เพื่อให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/2159 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0506 (1)/555 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อเสนอ/ญัตติ

จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)

มติที่ประชุม รับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)

**ระเบียบวาระที่ 4.5 การรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08)**

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) เพื่อให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/2159 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0506 (1)/556 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อเสนอ/ญัตติ

จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08)

มติที่ประชุม รับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08)

**ระเบียบวาระที่ 4.6 การรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)**

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) เพื่อให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/2159 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0506 (1)/557 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อเสนอ/ญัตติ

จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)

มติที่ประชุม รับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)

**ระเบียบวาระที่ 4.7 การรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08)**

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) เพื่อให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/2159 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0506 (1)/558 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อเสนอ/ญัตติ

จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08)

มติที่ประชุม รับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา

**ระเบียบวาระที่ 5.1 การพิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
จำนวน 287 ราย ประจำปีการศึกษา 2/2560**

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

ผศ.ดร.อดิศร ภูสารระ เลขานุการสภาวิชาการนำเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อพิจารณาเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับระดับปริญญาตรี ประจำปีภาคเรียนที่ 2/2560 จำนวน 287 ราย โดยมีกระบวนการดังนี้

[2-19]

1. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแผนการเรียน หมู่เรียน ในสาขาวิชาที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2560 และนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
2. จัดทำข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษารายคน แต่ละหมู่เรียน ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบ เพื่อเตรียมตัวลงทะเบียนในปี 4 เทอม 1
3. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีภาคเรียนที่ 2/2560 เลขที่ 69/2561 ในปี 4 เทอม 2 เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนการลงทะเบียนเรียนเทอมสุดท้าย
4. อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบรายวิชาและโครงสร้างหลักสูตร และลงทะเบียน ตามกำหนดเวลา
5. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาประจำปีภาคเรียนที่ 2/2560 เลขที่ 271/2561 (อาจารย์ที่ปรึกษา คณะ ดูแล)
6. นายทะเบียนตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักศึกษาตามแผนและนักศึกษาค้างรุ่น 1) คุณสมบัตินักศึกษา 2) ผลการตรวจสอบคุณวุฒิแรกเข้า 3) รายวิชา ผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 287 ราย
7. กองบริการการศึกษาจัดทำข้อมูลรายละเอียดผู้สำเร็จการศึกษาตามรูปแบบที่กำหนด วันที่ 20-21 เมษายน 2561
8. เสนอคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการสำเร็จการศึกษา วันที่ 23 มีนาคม 2560
9. เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 28 มีนาคม 2561
10. เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย วันที่ 4 เมษายน 2561
11. กองบริการการศึกษาออกหลักฐานการสำเร็จการศึกษา พร้อมเก็บหลักฐานและบันทึกฐานข้อมูล

บัญชีสรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ขอเสนอการให้ปริญญา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 2/2560 (ครั้งที่ 1)

สาขาวิชา	ระดับปริญญาตรี									รวมทั้งสิ้น
	เกียรตินิยมอันดับ 1			เกียรตินิยมอันดับ 2			ปริญญาตรี			
	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	
ภาคปกติ										

ครุศาสตรบัณฑิต	5	9	14	10	27	37	57	174	231	282
บริหารธุรกิจบัณฑิต	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
รวม	5	9	14	10	27	37	57	175	232	283
ภาคพิเศษ										
เทคโนโลยีบัณฑิต	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
บริหารธุรกิจบัณฑิต	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3
รวม	-	-	-	-	-	-	3	1	4	4
รวมทั้งสิ้น	5	9	14	10	27	37	60	176	236	287

ข้อเสนอ/ญัตติ

จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 จำนวน 287 ราย

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่กองบริการการศึกษาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 จำนวน 287 ราย และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.2 **ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับมหาวิทยาลัยสตรีโคมะชะวะ ประเทศญี่ปุ่น**

สาระสำคัญโดยย่อ

ผศ.ดร.อดิศร ภูสาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้ นางสาวบวรศรี มณีพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับมหาวิทยาลัยสตรีโคมะชะวะ ประเทศญี่ปุ่น

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการทำบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับมหาวิทยาลัยสตรีโคมะชะวะ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 กันยายน 2560 โดยที่ผ่านมาจากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยสตรีโคมะชะวะ ประเทศญี่ปุ่น ตามที่ระบุในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ดังนั้น สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้มีการเจรจากับมหาวิทยาลัยสตรีโคมะชะวะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อจะคงความร่วมมือต่อไป โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นำเข้าสภาวิชาการต่อไป

ข้อเสนอ/ญัตติ

จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับมหาวิทยาลัยสตรีโคมะชะวะ ประเทศญี่ปุ่น

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับมหาวิทยาลัยสตรีโคมะชะวะ ประเทศญี่ปุ่น และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้

1. คณะและสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นควรปรึกษาหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะ ในเรื่อง การเพิ่มจำนวนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นที่จะเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มีจำนวนมากขึ้น และเพิ่ม จำนวนวันในการเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้

[2-21]

2. หน้า 1 ข้อ 2 (5) ไม่ควรระบุเรื่องการเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาไว้ใน MOU และหน้า 2 ข้อ 6.2 (3) บรรทัดที่ 2 ในข้อ 2 (4) ควรระบุให้ชัดเจน เข้าใจง่าย

3. มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม โดยร่วมมือกับสภาวัฒนธรรมจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติยศชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเข้าร่วมโครงการบ้านพี่เมืองน้อง

ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)

สาระสำคัญโดยย่อ

ผศ.ดร.อดิศร ภูสาระ เลขานุการสภาวิชาการ นำเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

ด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์ขออนุญาต เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) เนื่องจากต้องการเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จาก 5 ราย เป็น 6 ราย โดยขอเพิ่มเติม ผศ.ดร.นงเยาว์ ในอรุณ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นำเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการ สภาวิชาการต่อไป

ข้อเสนอ/ญัตติ

จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) โดยขอเพิ่มเติม อาจารย์ประจำหลักสูตร 1 ราย คือ ผศ.ดร.นงเยาว์ ในอรุณ

มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) โดยขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร 1 ราย คือ ผศ.ดร. นงเยาว์ ในอรุณ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์

ประจำปี พ.ศ. 2561

สาระสำคัญโดยย่อ

ผศ.ดร.อดิศร ภู่อสาร เลขานุการสภาวิชาการ นำเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2561

[2-22]

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2561 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย ชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2559 จึงเสนอขอความเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับ ข้อ 7 และการพิจารณาให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ให้ดำเนินการตามข้อบังคับ ข้อ 7 ข้อ 9 และ ข้อ 10 โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นำเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป

ข้อเสนอ/ญัตติ

จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม เนื่องจากกองบริการศึกษาได้บรรจุวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ในวันที่ 4 เมษายน 2561 บัดนี้ได้รับแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมายว่า ขอถอนระเบียบวาระนี้ เนื่องจากจะมีการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย ชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2559 ฉบับใหม่

ระเบียบวาระที่ 5.5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย (วาระลับ)

สาระสำคัญโดยย่อ

ผศ.ดร.อดิศร ภู่อสาร เลขานุการสภาวิชาการ นำเสนอเรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย (วาระลับ)

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีบุคลากรสายวิชาการได้ยื่นเสนอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย นายกฤษณะ กันอ่ำ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้ดำเนินการพิจารณาการขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 โดยเรื่องนี้ได้ผ่าน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้นำเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป

ข้อเสนอ/ญัตติ

จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นในการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย นายกฤษณะ กันอ่ำ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) เสนอการกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (วาระลับ) โดยให้แก้ไขตำแหน่งในเอกสารการประชุม (ลับ) จาก พนักงานมหาวิทยาลัย เป็น ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5.6 ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

สาระสำคัญโดยย่อ

ผศ.ดร.อดิศร ภูสาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้ นายรวมศักดิ์ เจียมศักดิ์ อาจารย์ ประจำสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

ด้วย สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้ แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และให้นำเสนอ คณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อไป

ข้อเสนอ/ญัตติ

จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสากล (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2561)

มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะดังนี้

1. หน้า 1 ข้อ 5.3 ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปรับเป็น ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ บางรายวิชา
2. หน้า 2 ข้อ 8 ให้ทบทวนอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษาให้ชัดเจน เช่น ข้อ 8.2 นักผลิตดนตรี แก่เป็น นักผลิตผลงานทางดนตรี และให้นำข้อ 8.5 นักประกอบธุรกิจดนตรี ให้ย้ายเป็นข้อ 8.1

3. หน้า 7 ให้ทบทวนการเขียนปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ชัดเจน เพราะวิชาในหลักสูตรยังไม่ก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

[2-24]

4. หน้า 9 ให้ปรับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ข้อ 2.2.1 และข้อ 2.3 แก้ไขข้อ 2.3.1 นักศึกษามีทักษะพื้นฐานทางด้านดนตรีน้อยกว่ามาตรฐาน แก้เป็น นักศึกษามีทักษะพื้นฐานทางด้านดนตรีต่ำกว่ามาตรฐาน และให้บริการเขียนข้อ 2.3.2 นักศึกษาลาออกเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจ ควรเขียนเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินการแก้ปัญหาและเขียนให้สอดคล้องกัน

5. หน้า 11 หลักสูตรมี 136 หน่วยกิต ซึ่งมีจำนวนมาก ขอให้สาขาวิชาทบทวนโครงสร้างหลักสูตรอีกครั้ง โดยมีเนื้อหาวิชาที่มีจุดเด่น อัตลักษณ์ สามารถดึงดูดใจให้นักศึกษาอยากมาเรียน วิชาบังคับให้ตัดวิชาที่ไม่จำเป็นออก และลดหน่วยกิตกลุ่มวิชาเลือก

6. หน้า 21 วิชาบังคับเลือก ก) กลุ่มวิชาการแสดงดนตรีและการสอน ในรายวิชาไม่มีเรื่องการสอนในคำอธิบายรายวิชา หน้า 94

7. หน้า 22-25 ให้ทบทวนปรับหน่วยกิตกลุ่มวิชาบังคับ วิชาบังคับเลือก และวิชาเลือก อีกครั้ง และให้เรียงลำดับวิชาใหม่ในหน้า 23 และหน้า 24 วิชาดนตรีลูกทุ่ง Luk Thung Music อาจใช้ชื่อภาษาอังกฤษ เป็น Folk Music

8. หน้า 30 แก้ไข ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ในตารางที่ 2 เป็นชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

9. หน้า 47-60 หัวข้อตารางต้องตรงกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน ในหน้า 43-46 มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการช่วยตรวจสอบ

10. หน้า 47-60 ให้ทบทวนการกำหนดความรับผิดชอบหลัก-รอง ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) อีกครั้ง

11. หน้า 84 ให้ทบทวนการเขียนคำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีทางดนตรีเบื้องต้น ระบบมีดีเบื้องต้น ให้วางเล็บชื่อภาษาอังกฤษกำกับ และวิชาบทเพลงพระราชนิพนธ์ ให้เพิ่มคำอธิบายรายวิชาจากพระอัจฉริยภาพด้าน การบทพระราชนิพนธ์ เป็น พระอัจฉริยภาพด้านการประพันธ์บทพระราชนิพนธ์

12. หน้า 85 วิชาการนำเสนอผลงานด้านดนตรี มีการปรับใช้สิ่งที่เรียนมาน้อยเพียงใด

13. หน้า 85-99 ให้ทบทวนเงื่อนไขรายวิชาในกลุ่มวิชาเครื่องดนตรีที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน อีกครั้ง

14. หัวหน้าสาขาวิชา แก้เป็น ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา

15. ให้ทบทวนจำนวนหน่วยกิตวิชาบังคับ วิชาเลือก ควรปรับหน่วยกิตให้น้อยลง ทบทวนเรื่องการใช้คำให้คงเส้นคงวาตลอดทั้งเล่มหลักสูตร ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาอังกฤษ อีกครั้ง มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร กองบริการการศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตรวจสอบหลักสูตร ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

16. ให้คณะและสาขาวิชาเตรียมคำตอบเรื่องผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร สาขาวิชาได้นำข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการทำหลักสูตรอย่างไร ให้แนบเอกสาร ผลการประเมินหลักสูตร มาใน ภาคผนวก และในการนำเสนอหลักสูตรในสภามหาวิทยาลัยขอให้สาขาวิชาจัดตัวแทน 1 คน นำเสนอเป็น PowerPoint ตามแบบฟอร์มที่กองบริการศึกษากำหนด และนำเสนอให้ตรงประเด็นใช้เวลา 5 นาที ผู้นำเสนอ สามารถตอบข้อซักถามของสภามหาวิทยาลัยได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย

17. ให้คณะ สาขาวิชา และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของหลักสูตร ทั้งหมด พร้อมทั้งให้สาขาวิชาจัดทำตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการเข้าที่ประชุม สภามหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องนำหลักสูตรนี้กลับไปพิจารณาในที่คณะกรรมการประชุมสภาวิชาการอีก และให้นำเสนอ สภามหาวิทยาลัยต่อไป

[2-25]

**ระเบียบวาระที่ 5.7 การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาโท จำนวน 15 ราย
ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 (ครั้งที่ 1)**

สาระสำคัญโดยย่อ

ผศ.ดร.อดิศร ภูสาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุม ให้ ดร.นริศนันท์ เดชสุระ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นำเสนอเรื่อง การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาโท จำนวน 15 ราย ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 (ครั้งที่ 1)

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้เสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาโท จำนวน 15 ราย ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 (ครั้งที่ 1) โดยผ่านกระบวนการดังนี้

1. **นักศึกษา** ยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษากับทาง สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. **เจ้าหน้าที่ฯ** ทำการตรวจสอบแบบคำร้องขอเป็นผู้สำเร็จการศึกษา และเอกสารประกอบการขอ ยื่นว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
 - **ในกรณีที่ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง** เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารการขอสำเร็จการศึกษาและเอกสารประกอบการสำเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษานำกลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงนำเอกสารมาส่งอีกครั้ง
 - **ในกรณีที่ เอกสารครบถ้วนถูกต้อง** เจ้าหน้าที่ต้องเก็บเอกสารทั้งหมดที่นักศึกษาทำเรื่องขอยื่นไว้ เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

3. เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายชื่อผู้ขอยื่นสำเร็จการศึกษาแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยื่นขอเป็นผู้สำเร็จการศึกษา

ระดับมหาบัณฑิต นักศึกษาผ่านการตรวจสอบดังนี้

- เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด โดยคณะกรรมการหลักสูตร ค.ม.(การบริหารการศึกษา) หลักสูตร ค.ม. (การจัดการการเรี ยนรู้) และหลักสูตร ร.ป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
- ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย
- ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามข้อบ ังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ โดยนายทะเบียน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษา
- นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทบัณฑิต แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
- ผ่านการสอบประมวลความรู้
- ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่า วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
- ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบ
- ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ จากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ

[2-26]

- ลงวารสารราชภัฏกรุงเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560 จำนวน 2 ราย
- ลงวารสารราชภัฏกรุงเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2561 จำนวน 4 ราย
- ลงวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 จำนวน 3 ราย
- ลงวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2560 จำนวน 4 ราย
- การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 7 จำนวน 1 ราย
- ไม่ได้ลงตีพิมพ์วารสารวิชาการจำนวน 1 ราย ซึ่งเป็นนักศึกษาแผน ข สำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษาไม่ได้กำหนดให้ตีพิมพ์ผลงาน
- ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ตามแผน ก ได้รับการยอมรับ ให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

จำนวนการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 15 ราย

ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 (ครั้งที่ 1)

	หลักสูตร		จำนวน

ที่		ชาย	หญิง	รวม
1	ค.ม.(การบริหารการศึกษา) แผน ก แบบ ก2	3	5	8
2	ค.ม. (การจัดการการเรียนรู้) แผน ก แบบ ก2	1	3	4
3	รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) แผน ก แบบ ก2/ แผน ข	2	1	3
รวม		6	9	15

ข้อเสนอ/ญัตติ

จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาโท จำนวน 15 ราย ประจำ ภาคเรียนที่ 2/2560 (ครั้งที่ 1)

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาโท จำนวน 15 ราย ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 (ครั้งที่ 1) และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้

1. ทบทวนการเขียนบทคัดย่อภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ และตรวจสอบคำถูก-ผิด การใช้ภาษา การใช้คำ การสะกดการันต์ ตลอดทั้งเล่มเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระที่ 5.7 เช่น หน้า 16 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ มีการพิมพ์ผิด การปลุกฝัง หน้า 22 ชื่อวิทยานิพนธ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา แก้เป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ตารางซีและมอร์แกน หน้า 25 แก้ไขคำว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา หน้า 49 แก้ไขคำว่า สถิติ ให้ถูกต้อง มีการใช้คำซ้ำ เช่น คำว่า แตกต่างต่าง และทหารเกณฑ์ หลังหลัง ให้ตัดคำออก

[2-27]

2. หน้า 37 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหตุใดจึงต้องนำเสนอค่าความสอดคล้อง โดยเสนอเป็นค่าเฉลี่ย ซึ่งโดยทั่วไปจะนำเสนอเป็นรายข้อ และค่าความสอดคล้องภาษาอังกฤษใช้ IOC ไม่ใช่ ICO อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วใช่หรือไม่

3. ให้นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก กลับไปตรวจสอบบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง และส่งข้อมูลให้สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาตรวจสอบบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกครั้งก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ขอให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของตัวหนังสือที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์และรูปแบบของวิทยานิพนธ์ด้วย เนื่องจากระดับบัณฑิตศึกษามีการเรียนการสอนเฉพาะในวันเสาร์-อาทิตย์ เท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอีก

ระเบียบวาระที่ 5.8 **ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)**

สาระสำคัญโดยย่อ

ผศ.ดร.อดิศร ภู่อสาร เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้ ดร.ธานี ชูกำเนิด อาจารย์ประจำ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน นำเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

ตามที่หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร
เป็นหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เพื่อให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยเรื่องนี้ได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่
1/2561 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจำคณะครุศาสตร์ และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31
มกราคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้นำเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป

ข้อเสนอ/ญัตติ

จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ ดังนี้

1. หน้าปก ชื่อหลักสูตรต้องเป็น หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการการ
เรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
2. หน้า 3-5 ข้อ 11 ให้ทบทวนการเขียนผลการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งภายในและ
ภายนอกจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอีกครั้ง เนื่องจากได้สำรวจสถานการณ์เฉพาะในชุมชนและสังคมเป็นส่วนใหญ่
ไม่ได้ลงในสถานศึกษา
3. หน้า 5 ข้อ 3 และหน้า 6 ข้อ 12.1.3 ให้ตัดออก
4. หน้า 11-12 และหน้า 24 ข้อกำหนดเฉพาะ คุณสมบัติไม่ควรซ้ำกัน และหน้า 12 ข้อ 2.2.6 ให้ตัดออก
เพราะไม่ใช่คุณสมบัติแรกเข้า

[2-28]

5. หน้า 13 ให้ทบทวนการเขียน ข้อ 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ในปี 2563 ให้ใส่จำนวนผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 30 คน

6. หน้า 15-23 ให้ทบทวนรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร ไม่ควรแยกกลุ่มวิชา ควรทำเป็นชุดวิชา ให้ชื่อ
สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษามาไปอยู่ในชื่อวิทยานิพนธ์ หากทำหลักสูตรเป็นแขนงจะหาผู้สอนยาก ทำให้เกิด
ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการ ทำให้ไม่คุ้มค่าและคุ้มทุน

7. หน้า 29 ข้อ 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 3 ราย ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งต้องรับผิดชอบกลุ่มวิชาหลายสาขา และอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่มีประวัติและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจำหลักสูตรในภาคผนวก ค.

8. หน้า 30 ข้อ 3.2.3 อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มีจำนวน 13 ราย ไม่พบคุณวุฒิของผู้สอนที่สามารถสอนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ และให้แก้ไขสถาบันที่สำเร็จการศึกษาของอาจารย์พิเศษในลำดับที่ 6 นายจิตติวิสุทธิ วิมุตติปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ให้ถูกต้อง

9. หน้า 55 ให้ทบทวนผลการดำเนินงาน ข้อ 7 และข้อ 11 อีกครั้ง

10. หน้า 99-100 ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย ของ นายวัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง และนางสาว ปารณีย์ ขาวเจริญ มีรูปแบบการเขียนไม่เหมือนกัน ควรเขียนเป็นบรรณานุกรม งานวิจัยไม่ระบุการเผยแพร่เมื่อใด ต้องปรับการเขียนให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน ปี 2558 และให้เพิ่มผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 หน้า 111

11. จุดเด่นของหลักสูตร ในหลักสูตรไม่พบรายวิชาใหม่ เช่น Thailand 4.0

12. ให้ทบทวนการเขียนคำอธิบายรายวิชาตลอดทั้งเล่มหลักสูตร เช่น หน้า 23 ข้อ 3) วิทยานิพนธ์ และ วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และหน้า 84 การค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ ควรมีคำในศาสตร์ที่ตนเองเรียนมาเพิ่มในคำอธิบายรายวิชา

13. ให้คณะและสาขาวิชาเตรียมคำตอบเรื่องผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร สาขาวิชาได้นำข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการทำหลักสูตรอย่างไร ให้แนบเอกสาร ผลการประเมินหลักสูตร มาในภาคผนวก และในการนำเสนอหลักสูตรในสภามหาวิทยาลัยขอให้สาขาวิชาจัดตัวแทน 1 คน นำเสนอเป็น PowerPoint ตามแบบฟอร์มที่กองบริการศึกษากำหนด และนำเสนอให้ตรงประเด็นใช้เวลา 5 นาที ผู้นำเสนอสามารถตอบข้อซักถามของสภามหาวิทยาลัยได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย

14. มอบหมายให้คณะ สาขาวิชา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของหลักสูตรทั้งหมด พร้อมทั้งให้สาขาวิชาจัดทำตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องนำหลักสูตรนี้กลับไปพิจารณาในที่คณะกรรมการประชุมสภาวิชาการอีก และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 5.9 การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 ราย
ประจำภาคเรียนที่ 2/2560**

สาระสำคัญโดยย่อ

ผศ.ดร.อดิสร ภูสาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุม ให้ ดร.นริศนันท์ เดชสุระ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นำเสนอเรื่อง การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 ราย ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

[2-29]

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เห็นชอบการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 2 ราย ดังนี้ 1) นางสาวสุนิสา คงสุวรรณ 2) นางสาวภัททา อินทรศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยนำเข้าไปประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 มติที่ประชุมเห็นชอบการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอกทั้ง 2 ราย และนำเข้าไปประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยยังไม่อนุมัติการสำเร็จการศึกษา แต่มีการอภิปรายประเด็นการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ว่าอยู่ในเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือไม่

มหาวิทยาลัยจึงรับข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้นำกรณีการเผยแพร่สิ่งพิมพ์ทางวิชาการของนักศึกษาทั้ง 2 ราย ให้สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาหรือไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นกรณีดังกล่าว ว่าเข้าหลักเกณฑ์สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 หรือไม่ และให้สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษารายงานสภามหาวิทยาลัยทราบเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังไม่ได้ส่งเอกสารผลการพิจารณากลับมาถึงสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ขณะนี้นักศึกษาระดับปริญญาเอกทั้ง 2 ราย ได้เลือกเส้นทางใหม่โดยจะตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2561) และวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 16 ฉบับที่ 73 ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562

สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จึงนำเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2561 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 ราย ซึ่งวารสารทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 โดยผ่านกระบวนการดังนี้

1. **นักศึกษา** ยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษากับทาง สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

2. **เจ้าหน้าที่ฯ** ทำการตรวจสอบแบบคำร้องขอเป็นผู้สำเร็จการศึกษา และเอกสารประกอบการขอขึ้นว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่

- **ในกรณีที่ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง** เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารการขอสำเร็จการศึกษาและเอกสารประกอบการสำเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษานำกลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงนำเอกสารมาส่งอีกครั้ง

- **ในกรณีที่เอกสารครบถ้วนถูกต้อง** เจ้าหน้าที่ต้องเก็บเอกสารทั้งหมดที่นักศึกษาทำเรื่องขอขึ้นไว้เพื่อนำเข้าไปประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

3. เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายชื่อผู้ขอขึ้นสำเร็จการศึกษาแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยื่นขอเป็นผู้สำเร็จการศึกษา

ระดับดุขฎีบัณฑิตผ่านการตรวจสอบดังนี้

เป็นผู้มีความสมบูรณ์การเข้าเป็นนักศึกษาตามที่คณะกรรมการหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กำหนด

ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการศึกษา พบว่าสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว

[2-30]

ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ โดยนายทะเบียน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยสอบผ่านก่อนสอบ วิทยานิพนธ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดสอบทุกภาคการศึกษา กรณีที่นักศึกษามีผลการสอบ TOEFL ได้คะแนน ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน หรือผลการสอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันได้ นักศึกษาอาจ ได้รับการยกเว้นการสอบภาษาอังกฤษ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎี บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ

ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย

ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์จากกรรมการตรวจรูปแบบและกรรมการตรวจฉบับคัดย่อ ภาษาอังกฤษ

ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มี กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น

จำนวนการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 ราย

ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

ที่	หลักสูตร	จำนวน		
		ชาย	หญิง	รวม
1	ค.ด. (การบริหารการศึกษา)	-	2	2
รวม		-	2	2

ข้อเสนอ/ญัตติ

จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 ราย ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 ราย ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยให้แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้

1. มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาดูตรวจสอบว่าจะตีพิมพ์เผยแพร่บทความจากวิทยานิพนธ์ทั้ง 2 เรื่อง มีความซ้ำซ้อนกับที่ขอเสนออนุมัติปริญญาเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยยังไม่อนุมัติการให้ปริญญา เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานการเผยแพร่มาแสดงให้เห็นสภาวิชาการพิจารณา สำหรับการตีพิมพ์ตามเอกสารในรอบประชุมนี้เป็นเนื้อหาเดียวกันหรือแก้ไขเพียงเล็กน้อย อาจมีปัญหา ต่อมหาวิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และทำให้เกิดข้อร้องเรียนหรือการถอนปริญญาได้ ทางสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและมหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ โดยสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาต้องเตรียมข้อมูลเพื่อตอบข้อซักถามของสภามหาวิทยาลัยให้ได้ทุกกระบวนการ

[2-31]

2. สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาต้องช่วยเหลือนักศึกษา โดยต้องหาข้อยุติให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาได้โดยเร็ว

3. หน้า 47 แก้ไขตำแหน่งงานในปัจจุบัน ของ ผศ.พิณสุตา สิริธรรังศรี ในประวัติคณะกรรมการสอบปากเปล่าให้ถูกต้อง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องนำเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 7.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2561

สาระสำคัญโดยย่อ

ผศ.ดร.อดิสร ภูสาระ เลขาธิการสภาวิชาการ นำเสนอกำหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2561

ข้อกฎหมาย

ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2547 ข้อ 12 ให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละสองครั้ง

ข้อเสนอ/ญัตติ

จึงขอความเห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ปิดประชุมเวลา 12.40 น.

นางสาวนิตยา	แสงมะฮะหมัด	ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวเกษรา	ศรีวิเชียร	ผู้ตรวจ
ผศ.ดร.อดิศร	ภู่อสาระ	ผู้ตรวจ/ทาน